

Nhóm lãnh đạo tỉnh Chernigov, ngày 08/9/2021, Đội số được mệnh danh toàn quyền Việt Nam tại Ukraina Nguyễn Hữu Ngọc Thạch đã có chuyến thăm làm việc với lãnh đạo và một số doanh nghiệp của tỉnh.

Tiếp Đội số, về phía lãnh đạo tỉnh có Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh Dmitro Ivanov, Giám đốc các Sở Kinh tế - thương mại và Hợp tác quốc tế. Tiếp buổi tiếp, ông Dmitro Ivanov và lãnh đạo các sở giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, một số tiềm năng về kinh tế, thương mại, dịch vụ, đầu tư và kết quả hợp tác giữa tỉnh với các tỉnh, thành của Việt Nam.



Lãnh đạo tỉnh cho biết, tỉnh có thế mạnh như xuất khẩu các mặt hàng nông sản như ngô, đậu nành, lúa mì, hàng dệt may, đầu tư các máy móc nông nghiệp và thị trường phòng cháy chữa cháy... Các sản phẩm của tỉnh đã xuất khẩu sang một số nước như Đông Nam Á như Singapore, Myanmar, Thái Lan song cần tìm kiếm các thị trường mới trên thị trường Việt Nam.

Tỉnh Chernigov mong muốn Đô đốc quán giúp kết nối các doanh nghiệp liên quan của hai nước, trình bày một nghiên cứu về chức năng của Di sản văn hóa và doanh nghiệp trình bày về các dự án phù hợp với điều kiện dịch bệnh. Tỉnh đã kết nghĩa với tỉnh Cần Thơ, Cà Mau của Việt Nam, sẵn sàng tiếp tục làm mới các nội dung hợp tác và sẵn sàng tạo điều kiện thu hút đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, đầu tư.



Về phía mình, Đô đốc Nguyễn Hồng Thạch đánh giá kết quả hợp tác kinh tế - thương mại giữa tỉnh với Việt Nam còn rất khiêm tốn, trong khi tiềm năng của khai thác hợp tác, đặc biệt là xuất khẩu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam như may mặc, dệt may, đồ da, lúa gạo... Thời gian tới, hai bên cần có hoạt động xúc tiến thương mại và đa dạng hóa các chuỗi ngành hàng. Đô đốc nhiệt trí xúc tiến chức năng Di sản văn hóa và doanh nghiệp của hai bên.

Tiếp đó, Đô đốc Nguyễn Hồng Thạch có các buổi làm việc với hai doanh nghiệp lớn của tỉnh và

chăn nuôi, chế biến thịt gia súc và chế biến, xuất khẩu nông sản. Các doanh nghiệp tham gia quan tâm đầu tư sản phẩm vào thị trường Việt Nam và nhập khẩu từ Việt Nam một số nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trọng tâm là một số sản phẩm gạo của Việt Nam phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong tỉnh.



Đi sĩ đã tiếp nhận nhu cầu hợp tác và các thông tin, mã hàng của các doanh nghiệp địa phương để trao đổi với các doanh nghiệp quan tâm trong tỉnh.

Cuối chuyến thăm, Đi sĩ Nguyễn Hồng Thạch còn có cuộc gặp với đội di dân các gia đình trẻ tiêu biểu của tỉnh; thăm, nói chuyện với công nhân địa phương ở Việt và tham quan một số cơ sở sản xuất, kiến trúc, văn hóa của tỉnh Chernigov.

Tin từ Đi sĩ quán Việt Nam tại Ukraina.